



โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๐๑-๑๕๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๐๑-๒๐๑๑

ที่ อว ๗๘.๐๖๗ / ๑๕๗๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียน อธิการบดี / คณบดี / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดอื่นทุกแห่ง / นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด / ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้วยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นทางการพยาบาล สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างานการพยาบาล หรือเป็นบุคคลที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีความศักยภาพที่จะดำรงตำแหน่งบริหารในอนาคต ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ (อบรมเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์) ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภายนอกคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพยาบาลผู้ทำหน้าที่และเตรียมทำหน้าที่ผู้บริหาร ผู้นำทางการพยาบาล ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทางการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล และการจัดการทางคลินิก การบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารเชิงธุรกิจทางการพยาบาล มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการองค์กรพยาบาลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive Technology และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม โดยการอบรมหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เทียบเท่า MU SUP ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน) ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ตามหนังสือที่ อว ๗๘.๐๑๓/๑๑๘๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถสมัครเข้าอบรมได้ที่ลิงก์ <https://www.ramacnec.com/> พร้อมกันนี้ได้แจ้งรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้าย และผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบทางราชการจากต้นสังกัด ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



OR Code ลงทะเบียน